

Sống đạo hôm nay: SỐNG THEO GƯƠNG CÁC THÁNH TĐVN

Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam,/ là con thảo của Cha trên trời,/ là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô,/ là thành phần trung kiên của Hội Thánh./ Nay chúng con xin hợp với các Ngài,/ và với Đức Trinh nữ Maria,/ là nữ vương các Thánh Tử Đạo,/ mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả./ Xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào lời Chúa,/ và đầy sức mạnh của Thánh Thần,/ nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,/ quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá /và hy sinh đến giọt máu cuối cùng./ Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất,/ để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được một mùa lúa dồi dào./ Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa,/ như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân./ Các Ngài đã yêu mến quê hương,/ xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc,/ và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình./ Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,/ xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau./ Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,/ xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. /Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,/ xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài,/ biết đem lòng bác ái dẫn thân vào phục vụ,/ để một ngày kia trên thiên quốc, /chúng con được hợp tiếng với các Ngài, /ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

PHÉP LẠ THÁNH THỂ MỚI NHẤT

Hôm 11/04, tại cơ sở điều trị ma túy San Miguel, Buenos Aires, Argentina, khi một nhóm trẻ đang chầu Minh Thánh, họ thấy có sự thay đổi nơi Thánh Thể.

Juan Ternengo, điều hợp viên của cơ sở San Miguel nói rằng có một chất đỏ đậm chảy ra từ Minh Thánh, khi các người trẻ đang hát và cầu nguyện.”

Khi hay tin, Đức cha Fernandez và cha Alcides Suppo đã đến nơi và chính Đức cha đã đưa mình thánh đi khỏi nơi này để tiến hành điều tra.

Thông cáo của giáo phận Rafaela cho biết là trong những trường hợp tương tự như thế, Giáo hội cần thận trọng và chừng mực trong việc nhận định sự kiện nhằm làm rõ sự việc và những gì xảy ra. Những trường hợp này không phải là thường xuyên và đơn giản để phân định.

Thông cáo cũng khuyến khích mọi người dùng cơ hội này để canh tân đức tin và lòng mến của mình đối với phép lạ lớn nhất là sự Hiện diện Thật sự của Chúa Giêsu trong mỗi cử hành Thánh lễ.



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 03.06.2018

CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM B

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ/ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Halleluia: Chúa nói: Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống



HÃY ĐÈN THỜ LẠY

9/ Lễ Bồn Mạng Thứ bảy 16/6/18
- Huynh Đoàn Phan Sinh 11Am
-GK Antôn 6Pm
Mời ACE

Thông tin trong tuần

1/ Hôm nay, đặc biệt CD dâng lễ tạ ơn với Đoàn Thiếu Nhi nhân ngày Bồn Mạng Lễ Mình và Máu Chúa Giêsu. Cầu chúc cho các em không ngừng lớn lên trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

2/ Thứ 4 Đầu Tháng (06/06), CD dâng lễ cầu nguyện cho các gia đình và sinh hoạt với Hội Cao Niên (Th lễ có Xức dầu bệnh nhân).

3/ Thứ Năm đầu Tháng (07/6), Tôn thờ Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho an bình an gia đình, hiệp nhất Cộng Đoàn và ơn gọi, cầu nguyện cho Quý Thầy Sơ chuẩn bị khấn Dòng, đặc biệt

Thầy Giuse Thọ (chịu chức 23/6, tạ ơn tại VSL chiều ngày 01/07/18, lúc 5pm. Kính mời Cộng Đoàn

4/ Thứ Sáu, ngày 08/6 mừng Bồn mạng và chung vui tiệc mừng với LMĐT & Ngành Nữ Tông Đồ, Thánh lễ lúc 6.30pm.

5/ Xin ACE tiếp tục ủng hộ mua vé và đăng ký xe Bus đến dự tiệc

Đêm Vinh Sơn Liem để Ban Tổ Chức tiện sắp xếp đưa đón ACE (đăng ký tại bàn bán vé).

6/ Tượng Đức Mẹ Sầu Bi – Đức Mẹ bé Chúa Giêsu dưới chân Thánh giá (Pieta), đã được đặt mua để đặt tại VPS, trị giá khoảng \$ 7,000.

7/ Để chuẩn bị cho ngày Khai Mạc và sống Năm Thánh, xin ACE từ nay chúng ta đọc kinh Các Thánh TĐVN khi có thể. (X tr bên)

8/ CD chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà linh hồn bà Maria Chín.

Ý Cầu nguyện trong Tháng Sáu
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Ý Chung: Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người sống lẻ loi, ngay cả trong các thành phố lớn, có được những cơ hội để gặp gỡ và liên đới.

Ý Truyền Giáo: Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh, gặp được những nhà đào tạo sống niềm vui Tin Mừng và chuẩn bị cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ.

CD chúng ta cũng cầu nguyện cho lớp GL viên, khai mạc ngày 16/6/18

Tin Mừng cho trẻ:

IN REMEMBRANCE OF ME

Theme: Jesus left us a picture by which to remember him.

Scripture: The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you; do this in remembrance of me."

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những người yêu mến đóng góp xây dựng CD

Đóng góp trong Tuần

27 – 05 - 2018

Lần 1 : \$ 1,465

Lần 2 : \$ 1,150

Đóng góp xây dựng : \$ 2,300

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần.
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 03/06/2018

Thứ 7: O/B: Hồ Thị Thanh
O/B: Nguyễn Thị Hạnh
Trao MTC: O: Trịnh Viết Ngọc

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể
Trao MTC: O/B : Trần Thanh Nho
O / B : Lê Văn Văn
- 11.30: O/B : Trương Thị Thành
O/B : Lê Thủy
Trao MTC - O/B : Lê Văn Khôi
O/B: Quách Thị Sáng
Đọc Sách- 05.00: Ca đoàn Cecilia
Trao MTC: O/B : Đinh Thanh

THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VỀ NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Thư Mục Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Năm 2017, đã dành số 5 viết về biến cố lịch sử: “*Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 2018, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Toà Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son trong lịch sử và là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mẫu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Rôma, ngày 19-6-1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn nhủ: “Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”.*

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19.6.1988 tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong 117 vị chân phước tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh, gồm 96 người Việt Nam và 21 vị thừa sai ngoại quốc. Đây là con số tiêu biểu cho hơn 100 ngàn Vị Tử Đạo trong thời gian 300 năm Giáo Hội bị bách hại.

Trải qua sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có hơn 100 ngàn Đấng Tử Đạo được ghi nhận trong sổ sách. Trong đó, có 58 Giám mục và Linh mục ngoại quốc thuộc nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ đào Nha, Hà Lan, Italia, 15 Linh mục Việt Nam, 340 Thầy Giảng, 270 Nữ tu Mến Thánh Giá, 99.182 Giáo dân. Đó là chưa kể con số rất đông các tín hữu bị chết mất tích trong các đợt bắt Đạo vì lưu đày, vì phải trốn tránh vào những nơi hẻo lánh. Đó là chưa kể rất nhiều tín hữu phải chết do cuộc Phân Sáp 400 ngàn người Công Giáo dưới triều Vua Tự Đức. Đó còn là chưa kể con số hơn mười mấy vạn người Công Giáo bị chết khi có Phong trào Văn Thân nổi lên tàn sát người Công Giáo... Như thế, con số Tử Đạo phải tính lên đến 300 ngàn người trong vòng 300 năm. Nếu tính theo tỷ lệ, 100 năm thì có 100 ngàn Vị Tử Đạo. Và theo tỷ lệ này, cứ một năm, có một ngàn Vị Tử Đạo; và đồ đồng, cứ một ngày, có hơn hai Vị Tử Đạo!

Đọc lại hạnh các Thánh TĐVN, tôi nhận thấy, các ngài can đảm phi thường, vì yêu mến Chúa Kitô nên coi nhẹ mọi cực hình đau đớn, một lòng trung thành giữ vững đức tin. Dòng máu tử đạo ấy đã trở thành những hạt giống Tin mừng, đem lại cho Giáo Hội Việt Nam những mùa gặt bội thu. (còn tiếp)